

Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho 314 học sinh, sinh viên các lớp Trung cấp, Cao đẳng

Sáng ngày 21/12/2024, Trung tâm Dịch vụ việc làm Đồng Tháp phối hợp với trường Cao đẳng Cơ điện và Xây dựng Việt Xô long trọng tổ chức lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho 314 học sinh, sinh viên các lớp Trung cấp và Cao đẳng chính quy. Buổi lễ đánh dấu một cột mốc quan trọng trong hành trình học tập của các bạn HS-SV đồng thời khép lại một giai đoạn nỗ lực trau dồi kiến thức, kỹ năng và rèn luyện.



Ông Đặng Huy Phương, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ tuyển sinh và phục vụ đào tạo - Trường Cao đẳng Cơ điện và Xây dựng Việt Xô phát biểu tại Lễ bế giảng

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đặng Huy Phương, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ tuyển sinh và phục vụ đào tạo - Trường Cao đẳng Cơ điện và Xây dựng Việt Xô bày tỏ niềm tự hào về những kết quả mà các bạn HS-SV đã đạt được đồng thời tin tưởng với những kiến thức và kỹ năng đã tích lũy, các em sẽ tự tin bước vào môi trường làm việc, cống hiến sức trẻ, trí tuệ và năng lực của mình, gặt hái nhiều thành công góp phần xây dựng và phát triển quê hương, đất nước, tiếp tục nâng cao hơn nữa vị thế và uy tín của trường Cao đẳng Cơ điện và Xây dựng Việt Xô.

Đại diện HS-SV mới tốt nghiệp, em Nguyễn Văn Sĩ, lớp Trung cấp Điện công nghiệp khóa 7CK26 đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Ban Giám hiệu nhà trường, Ban Giám đốc Trung tâm DVVL Đồng Tháp, các thầy cô giáo và tập thể viên chức Trung tâm đã tạo điều kiện cho các HS-SV có môi trường học tập tốt và hứa sẽ đem hết kiến thức đã học, vận dụng sáng tạo vào công việc và cuộc sống

để không phụ lòng mong đợi của Ban lãnh đạo, các thầy cô giáo và công lao dưỡng dục của gia đình.



Ông Nguyễn Văn Vũ – Phó Giám đốc Trung tâm DVVL Đồng Tháp trao bằng và chụp hình lưu niệm cùng các bạn HS-SV mới tốt nghiệp

Cũng tại buổi lễ, viên chức Trung tâm DVVL Đồng Tháp đã tư vấn, giới thiệu việc làm trong nước, chương trình đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và tư vấn đăng ký tham gia học liên thông lên Cao đẳng, Đại học để các bạn HS-SV có cơ hội tiếp tục nâng cao trình độ chuyên môn và phát triển nghề nghiệp. Theo ghi nhận, đa phần các em nhận bằng tốt nghiệp lần này đã có việc làm ổn định ở trong và ngoài tỉnh với mức thu nhập trung bình khoảng từ 6-8 triệu đồng/tháng, số còn lại sẽ được Trung tâm tiếp tục theo dõi và giới thiệu việc làm phù hợp. Sau lễ tốt nghiệp, có 55 em đăng ký học liên thông ngoài giờ hành chính, 35 em đăng ký đi làm việc ở Nhật Bản.

Lễ bế giảng đã kết thúc trong không khí xúc động, niềm tin và hy vọng về một tương lai tươi sáng của các bạn HS-SV. Những khoảnh khắc này sẽ mãi là kỷ niệm đẹp trong quãng đường học tập và rèn luyện của các bạn HS-SV dưới mái trường Cao đẳng Cơ điện và Xây dựng Việt Xô và Trung tâm DVVL Đồng Tháp.

Tạ Thủy